

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022**

#### **I. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2022:**

##### **1. Về kinh tế:**

##### **1.1. Sản xuất nông nghiệp:**

**a. Về trồng trọt:** Cây hàng năm với tổng diện tích gieo trồng là 27ha chủ yếu là rau đậu các loại giảm 14ha so với cùng kỳ năm trước. Cây lâu năm cụ thể: cây tiêu diện tích 35ha, năng suất 9 tạ/ha diện tích giảm 2ha so với cùng kỳ năm trước; cây điều 120ha, năng suất trung bình 6,5tạ/ha, diện tích giảm 6ha so với cùng kỳ năm trước; cây cao su 2006 ha năng suất 26tạ/ha, diện tích giảm 18ha so với cùng kỳ năm trước.

Do giá nhiên liệu tăng tác động đến giá cả vật tư nông nghiệp làm tăng chi phí sản xuất ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và thu nhập của người dân.

**b. Về chăn nuôi - thú y:** Trong 6 tháng đầu năm dịch tả châu phi đã xảy ra trên địa bàn khu phố 3, ảnh hưởng 01 hộ chăn nuôi đã thiệt hại và tiêu huỷ 11 con heo, với khối lượng 462kg. UBND thị trấn đã chỉ đạo cán bộ thú y phối hợp với các đơn vị tiến hành tiêm phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn theo kế hoạch (02 đợt), đồng thời tiến hành phun tiêu độc, khử trùng nhằm phòng chống dịch đồng thời rà soát xây dựng xây dựng hồ sơ vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên địa bàn thị trấn.

**c. Công tác PCTT & TKCN:** UBND thị trấn thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình phòng chống thiên tai trên địa bàn; đồng thời ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị trấn... kiện toàn lực lượng xung kích PCTT & TKCN thị trấn để đảm bảo công tác PCTT trên địa bàn. UBND thị trấn cũng đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu thu quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022.

Trước những biến đổi của khí hậu, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thị trấn đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm hư hại cây trồng và nhà ở. Trước tình hình đó, UBND thị trấn đã cử công chức chuyên môn xuống kiểm tra, lập hồ sơ trình UBND huyện để trích nguồn quỹ phòng, chống thiên tai hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại.

## **1.2. Về sản xuất công nghiệp:**

Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia ước đạt khoảng 100%. Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm không có tình trạng cắt điện trên diện rộng, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

UBND thị trấn đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư khu công nghiệp Tân Khai II

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn tương đối ổn định.

## **1.3. Về môi trường, xây dựng và quản lý đất đai:**

**a. Về Môi trường:** Công tác thu gom rác cơ bản ổn định, UBND thị trấn đã ký hợp đồng với đơn vị thu gom mới lịch trình ngày thu gom 1 lần, tình trạng rác ứ đọng cơ bản không còn xảy ra. UBND thị trấn đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2022. Tổ chức treo băng rôn, tuyên truyền qua màn hình Led tại công trụ sở, từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022 tại các điểm khu dân cư, 02 địa điểm công cộng với khẩu hiệu “ Cùng nhau bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm để thích ứng với biến đổi khí hậu”, “Cảnh báo sớm để chủ động phòng chống thiên tai”. Triển khai kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và trại chăn nuôi trên địa bàn thị trấn năm 2022; đồng thời tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản và tình trạng ô nhiễm môi trường.

**b. Xây dựng:** Trong 06 tháng đầu năm 2022 UBND thị trấn đã tổ chức tuần tra và phối hợp tuần tra phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 03 trường hợp xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho dựng bộ, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính xây nhà trên đất nông nghiệp 05 trường hợp. Phối kết hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thẩm định cấp phép nhà ở riêng lẻ với 18 trường hợp. Ký xác nhận chỗ ở hợp pháp 19 trường hợp.

- Về công tác xây dựng đường giao thông: Trong 06 tháng đầu năm 2022, UBND thị trấn đã triển khai quy trình 7 bước theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai đăng ký làm đường BTXM cho các khu phố, kết quả đăng ký bổ sung thêm 7,22 km đường bê tông, UBND thị trấn đang tiến hành các bước để tiến hành đầu tư theo quy trình đầu tư.

**c. Quản lý đất đai:** UBND thị trấn đã thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát về quản lý đất đai, môi trường và khoáng sản trên địa bàn thị trấn năm 2022, thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2021, công tác lập kế hoạch sử dụng đất 2022, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn thị trấn. Trong 6 tháng đầu năm UBND thị trấn đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai cho công dân; tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 83 lượt hồ sơ, cụ thể: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất 11 trường hợp; Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 32 trường hợp. Cấp giấy chứng nhận QSDĐ 13 trường hợp. Thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất 08 trường hợp. Xác nhận khác: 19 trường hợp.

#### **1.4. Về thương mại - dịch vụ:**

Các hoạt động thương mại, dịch vụ và chợ truyền thống tiếp tục được duy trì; tình hình hàng hóa trên thị trường ổn định; việc cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cơ bản của người dân, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, thiếu hàng, tăng giá đột biến, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu.

#### **1.5. Tình hình thu - chi ngân sách:**

Tổng giao thu ngân sách trên địa bàn là 6,373 tỷ đồng, thực hiện 06 tháng 2022 là 2,568 tỷ đồng, đạt 40,30% dự toán huyện giao và HĐND thị trấn thông qua. Tổng giao chi ngân sách là 6,373 tỷ đồng ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2022 là 4,170 tỷ đồng, đạt 65,42% dự toán huyện giao và HĐND thị trấn thông qua.

### **2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:**

**2.1. Giáo dục - đào tạo:** Trên địa bàn thị trấn hiện có 5 trường học, 99 lớp học và 186 giáo viên. Trong đó: có 2 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học, 1 trường Trung học cơ sở với tổng số học sinh là 3397 em. Trong đó có 3/5 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Các trường học hoàn thành nội dung chương trình năm học và tổ chức Tổng kết năm học đúng thời gian quy định theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, kết quả: Cấp mầm non đã hoàn thành chương trình dạy và học theo quy định của Bộ GD &ĐT; cấp tiểu học 51% học sinh đạt loại khá giỏi, 47% đạt loại trung bình, 2% đạt loại yếu. Cấp THCS 23% học sinh đạt loại giỏi, 35% đạt loại khá, 38% đạt loại trung bình, 4% đạt loại yếu, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. Công tác dạy và học tại các trường trên địa bàn thị trấn luôn được các cấp, các ngành chú trọng, quan tâm. Các trường luôn thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

#### **2.2. Về Y tế:**

- Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, 6 tháng đầu năm đã triển khai tiêm vaccin phòng chống dịch Covid-19 mũi 3,4 được 4.210 người, cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: 538 trẻ; Tiêm trẻ phòng bệnh lao 20 trẻ; Tổng số bệnh nhân SXH: 24 ca, Hàng tháng cộng tác viên sốt xuất huyết vãng gia, giám sát diệt lăng quăng tại hộ gia đình (50 hộ/1kp/tháng) đạt 100%. Xử lý 04 ổ dịch ở các khu phố 1,2,3,5. Công tác quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tuyên truyền và thực hiện tốt đặc biệt là các bà mẹ, trẻ em và các bệnh nhân bị thâm thân, HIV... Đẩy mạnh thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, bảo hiểm y tế toàn dân. Nâng cao hiệu quả y tế dự phòng chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. 6 tháng đầu năm tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được 02 lần đạt 66,7% so với chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

#### **2.3. Về văn hóa - Thông tin:**

- Các hoạt động văn hóa thông tin đáp ứng nhu cầu người dân, kịp thời phản ánh các sự kiện và tình hình về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị trấn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày kỷ

niệm, cụ thể: triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; tham gia hội thi gói bánh chưng, bánh tét, chủ đề “Xuân đậm ấm – Tết bình an”; tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; ngày Giải phóng Bình Phước 23/3; ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/2022) và Quốc tế lao động (01/05/2022); Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/2022); ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/2022);...

- Công nghệ thông tin: Tham dự tập huấn trực tuyến và hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bình Phước Today”; thành lập 01 tổ công nghệ số cộng đồng thị trấn và 07 tổ công nghệ số cộng đồng khu phố.

- Hiện tại hệ thống loa truyền thanh của thị trấn đã bị hư hỏng không thể tiếp sóng và phát các chương trình từ Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Phước và Đài Phát thanh truyền hình huyện. Tuy nhiên UBND thị trấn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, các quy định của Đảng, nhà nước và địa phương trên trang thông tin điện tử của thị trấn và các trang mạng xã hội.

#### **2.4. Về hoạt động thể dục - thể thao:**

- Hiện trên địa bàn thị trấn có 03 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 01 sân bóng đá nền đất, 03 sân cầu lông, 03 sân bóng chuyền, 02 câu lạc bộ yoga, 02 câu lạc bộ thể hình các cơ sở này đều do người dân tự đầu tư thành lập, hoạt động thường xuyên đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao của người dân. Ngoài ra trên địa bàn thị trấn hiện có 7 câu lạc bộ dưỡng sinh (6 câu lạc bộ ở các khu phố và 01 câu lạc bộ của thị trấn), 08 câu lạc bộ thơ ca, văn nghệ và 04 câu lạc bộ cờ tướng, 02 CLB cầu lông, 01 CLB dân ca.

- Tham gia lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 do huyện tổ chức; tham gia Đại hội TDTT huyện Hớn Quản với kết quả nhất toàn đoàn. Tổ chức thành công Đại hội thể dục, thể thao thị trấn Tân Khai, lần thứ III năm 2022 với 6 môn thi đấu, 297 lượt người tham dự; đạt giải nhất toàn đoàn Hội thi tiếng hát Hoa phượng đỏ do huyện tổ chức; đạt giải nhất toàn đoàn Hội thi Kể chuyện theo sách.

#### **2.5. Về lao động việc làm và chính sách xã hội**

a) *Chính sách cho người có công, công tác bảo trợ xã hội:* Thực hiện chi trả trợ cấp 6 tháng đầu năm cho 116 đối tượng chính sách với số tiền hơn 01 tỷ đồng và 226 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 678 triệu đồng. Giải quyết 54 hồ sơ chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời. Hỗ trợ xây 01 nhà tình nghĩa cho bệnh binh Nguyễn Văn Lợi, khu phố 1, trị giá 100 triệu đồng. Thực hiện đầy đủ các chế độ mai táng phí, điều dưỡng, tiền lễ tết và các chế độ khác theo quy định. Dịp tết nguyên đán Nhâm Dần vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho các gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội tổng số 380 phần quà trị giá 114 triệu đồng.

b) *Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội:*

- Tổng số hộ nghèo là 10 hộ, hộ cận nghèo là 10 hộ. Trong năm đăng ký thoát nghèo 5 hộ. Đến nay đã thực hiện giúp cho 01 hộ nghèo là bà Nguyễn Thị Hồng Trang KP 6 sửa nhà trị giá 30 triệu đồng và trao sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, vận động các đồng chí trực thuộc cơ quan huyện phụ trách địa bàn thị trấn và các đồng chí trong BCH Đảng uỷ thị trấn đóng góp để giúp đỡ các hộ thoát nghèo trong năm với số tiền 32 triệu đồng;

- Vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng khác nhận dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 245 phần quà, tổng trị giá 73.500.000đ. Ngoài ra đã nhận gạo từ Cục dự trữ nhà nước thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tổng số là 5.385 kg gạo, cấp cho 359 người, mỗi người 15kg. Phối hợp với hội Bảo trợ huyện vận động cho hộ bà Lê Thị Tình - khu phố 7 gặp khó khăn số tiền 53.400.000 đồng.

- Trình hồ sơ đề nghị hỗ trợ các đối tượng F0, F1 phải điều trị, cách ly y tế tại cơ sở điều trị, cách ly tập trung: 91 đối tượng, số tiền 91.920.000đ. Đề nghị hỗ trợ các đối tượng F0, F1 phải điều trị, cách ly y tế tại cơ sở điều trị, cách ly tập trung và điều trị, cách ly tại nhà. F0, F1 phải điều trị, cách ly y tế (không bao gồm trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật): 305 đối tượng, số tiền 312.960.000đ. Tổng số đối tượng F0, F1 là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật: 101 đối tượng, số tiền 210.600.000đ. Đến nay thị trấn đang tiến hành cấp phát tiền hỗ trợ cho các đối tượng đối tượng là F1, F0 trên địa bàn

c) *Công tác lao động - việc làm - đào tạo nghề*: Ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 30/03/2022 của UBND thị trấn Tân Khai về việc thực hiện công tác Lao động giải quyết việc làm và đào tạo nghề năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm thị trấn ký xác nhận 368 hồ sơ xin việc.

d) *Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em*: Ban hành Kế hoạch Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2022. Vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng 5 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Nhân dịp tháng hành động vì trẻ em BCD hè thị trấn đã tổ chức ngày hội thanh thiếu nhi vui khoẻ và trao tặng 150 phần quà trị giá 7.500.000 đồng cho trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số.

## **2.6. Công tác dân tộc - tôn giáo:**

+ Công tác dân tộc: Trên địa bàn thị trấn Tân Khai có 11 dân tộc anh em, công tác tổ chức, phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho Hội đồng già làng, Người có uy tín, Trưởng, phó ấp (sóc) là người đồng bào DTTS, Công tác dân tộc luôn được các cấp chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện tốt. Trong dịp Tết nguyên đán UBND thị trấn đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho Hội đồng già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Công tác tôn giáo: hiện nay trên địa bàn thị trấn có 03 tôn giáo lớn đang hoạt động gồm: Phật Giáo, Công giáo, Tin lành. Ngoài ra trên địa bàn thị trấn còn có một số ít tín đồ của các tôn giáo khác như: Đạo Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo. Các tôn giáo trên địa bàn duy trì sinh hoạt tôn giáo đúng quy định. Chính quyền luôn quan tâm đến hoạt động của các tôn giáo, các tôn giáo cũng

luôn giúp đỡ, tặng quà cho người dân là những tín đồ, phật tử, giáo dân trên địa bàn thị trấn. Giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo luôn có mối quan hệ gần gũi đảm bảo thông tin hai chiều.

### **3. Quốc phòng, an ninh và nội chính:**

**3.1. Về Quốc phòng:** Duy trì nghiêm các ca, kíp trực bảo đảm theo đúng quy định. Tổ chức tuần tra, góp phần giữ vững ổn định trên địa bàn nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; công tác tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, đúng luật định, đến nay đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 đúng theo quy định, bàn giao cho đoàn nhận quân 17/17 thanh niên đạt 100%.

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác QS-QP, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022, tổ chức đón 12 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, kiện toàn hội đồng NVQS thị trấn, phát lệnh gọi QNDB của Ban CHQS huyện tham gia huấn luyện khung B tại eBB736, điều động 01 đồng chí DQTT thị trấn tham gia huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh, xây dựng và ban hành kế hoạch công tác GDQP&AN năm 2022, kế hoạch xây dựng đơn vị VMTD, Ban CHQS huyện đã thẩm định, phê duyệt

Làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ theo kế hoạch của cấp trên.

**3.2. Về An ninh:** Đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát động phong trào trong quần chúng nhân dân góp phần tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn, kết quả như sau:

- Công tác đảm bảo an ninh chính trị: Tiếp tục được giữ vững ổn định; đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và trên địa bàn. Công tác giữ gìn an ninh nội bộ được chú trọng thực hiện, công tác bảo vệ BMNN được đảm bảo. Tình hình tranh chấp khiếu kiện không để phát sinh mới, diễn biến phức tạp. Quần chúng nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, ủng hộ việc triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và VPPL:

*Tội phạm và VPPL về TTXH:* Tổng số vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH là 11 vụ 08 đối tượng. Giảm 06 vụ (11/17), giảm 64% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả đấu tranh làm rõ 04 vụ 07 đối tượng, CATT ra Quyết định xử phạt 07 đối tượng với số tiền 9.750.000đ (nộp ngân sách nhà nước). Trong đó: 01 vụ 04 đối tượng đánh bạc và 02 vụ gây rối trật tự công cộng.

*Tội phạm và VPPL về kinh tế, môi trường:* Trong 6 tháng phát hiện 02 vụ vi phạm các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kinh tế so với cùng kỳ năm 2021 không tăng không giảm (2/2). Chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm pháp luật về môi trường.

*Tội phạm và VPPL về ma túy:* Tổng số tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy 05 vụ 05 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 02 vụ (5/3 vụ) tăng 60%. Công an thị trấn Phát hiện, bàn giao Công an huyện 04 vụ 04 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Lập hồ sơ xử lý 01 vụ 01 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000đ (nộp ngân sách nhà nước), Tăng 01 vụ (1/0 vụ) so với cùng kỳ năm 2021.

- Công tác đảm bảo TTATGT: Trong 6 tháng, lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền được 15 đợt với 2180 lượt người tham gia nội dung tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, các nguyên tắc an toàn khi tham gia giao thông, Luật xử lý vi phạm hành chính... thông qua họp dân, khu dân cư, qua Hội nghị.. ngoài ra còn tuyên truyền trên loa được 50 giờ về nội dung trên. Quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện và tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 34 trường hợp với tổng số tiền 27.325.000 đ (Hai mươi bảy triệu ba trăm hai mươi lăm ngàn đồng) so với cùng kỳ năm 2021 tăng 28 trường hợp. trong 6 tháng đầu năm xảy ra 03 vụ TNGT nghiêm trọng, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 01 vụ (3/4 vụ).

### **3.3. Về Nội chính:**

#### **a. Công tác quản lý cán bộ, thi đua khen thưởng:**

Thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính theo quy định. Thực hiện tốt công tác cán bộ và giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn thị trấn. Thực hiện kịp thời công tác khen thưởng tổng kết công tác năm 2021, khen chuyên đề cho các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn. Tiến hành bầu cử trưởng các khu phố nhiệm kỳ 2022-2024 theo quy định.

**b. Công tác Tư pháp:** Triển khai các Kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2022; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử; Thực hiện công tác PBGDPL; Hòa giải ở cơ sở; đánh giá, trình hồ sơ công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Công tác hộ tịch và chứng thực sao y được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

#### **c. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo:**

Tại phòng tiếp công dân UBND thị trấn đã bố trí 01 công chức địa chính – xây dựng tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong 06 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất của công chức tiếp công dân là 156 lượt; Tổng số lượt tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo thị trấn là: 36 lượt.

Lãnh đạo thị trấn và công chức tiếp dân đã nghiêm túc thực hiện các quy định về trực tiếp tiếp công dân định kỳ và khi có yêu cầu cấp thiết của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nên trong niên độ báo cáo không có phản ánh nào của công dân về công tác trực tiếp và thái độ không đúng mực của cán bộ tiếp dân. Nội dung tiếp công dân chủ yếu là đơn về tranh chấp đất đai, phản ánh, kiến nghị khác. Trong 06 tháng đầu năm, năm 2022, UBND thị trấn đã tiếp nhận và thụ lý giải quyết các đơn thư theo thẩm quyền là 25 đơn. Trong đó: Đơn tranh chấp liên quan về đất đai 14 đơn; đã giải quyết 12 đơn (có 04 đơn hoà giải thành; 08 không thành), đang thụ lý xác minh 02 đơn; có 11 đơn kiến nghị (đã làm việc giải quyết rút đơn 01 đơn, 01 đơn hướng dẫn, giải quyết 08 đơn, 01 đơn đang xác minh). Trong kỳ báo cáo không có đơn về khiếu nại, tố cáo.

#### ***d. Công tác cải cách hành chính:***

Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022; Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ trên địa bàn thị trấn năm 2022.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, triển khai của UBND huyện đã khẩn trương ban hành Kế hoạch về việc triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số” trên địa bàn thị trấn.

Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, họp trực tuyến, trang thông tin điện tử của thị trấn trong công tác chỉ đạo, điều hành trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các ban ngành của thị trấn với các cơ quan liên quan, với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

## **ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Trong 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị trấn ổn định; các cấp, các ngành tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 đồng thời là giai đoạn giao thời giữa trường khu phố nhiệm kỳ cũ và nhiệm kỳ mới nên việc triển khai thực hiện công tác thu chi trên địa bàn còn chậm so với tiến độ đã đề ra. Tình hình xi măng chậm nên các tuyến đường cũ và các tuyến đường đã thi công nền hạ chưa thực hiện đổ bê tông được. Tình hình tai nạn giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng trở lại do một bộ phận nhân dân chưa nâng cao ý thức trong việc chấp hành Luật giao thông đường bộ, điều khiển xe mô tô trong tình trạng say xỉn, phóng nhanh vượt ẩu...

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022:**

#### **1. Lĩnh vực kinh tế:**

**a. Nông nghiệp:** Tiếp tục tổ chức triển khai kế hoạch “ Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thị trấn” triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Từng bước quy hoạch, hỗ trợ mở rộng và quản lý, kiểm soát tốt các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung



tại địa phương; định hướng người dân chuyển dần sang chăn nuôi tập trung áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường. Thực hiện tốt công tác phòng và chống dịch, bệnh trong ngành nông nghiệp; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch để xây dựng, quản lý vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên địa bàn thị trấn.

***b. Về môi trường, xây dựng và quản lý đất đai:***

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm phân bổ sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đẩy mạnh quan trắc, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị trấn, đặc biệt là ô nhiễm từ nguồn nước thải của các trang trại chăn nuôi, nhà máy mủ cao su, cơ sở sản xuất kinh doanh... Tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường, kỷ niệm Ngày môi trường thế giới và phát động phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Thực hiện rà soát hệ thống đường, cầu, cống trên địa bàn thị trấn bị hư hỏng, xuống cấp để xem xét đầu tư. Phân đấu kiên cố hóa các tuyến đường huyện, đường xã, tuyến đường huyết mạch kết nối vùng, khu vực.

***c. Về thương mại - dịch vụ:*** Theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp, các dịch vụ trên địa bàn về chấp hành pháp luật nhất là môi trường, lao động, việc làm cho nhân dân và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 ở các doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kiểm soát, bình ổn giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

***d. Tình hình thu - chi ngân sách:***

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng sắc thuế thu để có phương án điều chỉnh thu kịp thời vào NSNN; Rà soát toàn bộ dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với chi đầu tư phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung đầu tư cho các công trình cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, các công trình kết cấu hạ tầng đảm bảo tính đồng bộ, kết nối nhằm tạo động lực cho sự phát triển và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình đột phá “tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với chi thường xuyên: Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, kiên quyết loại trừ các khoản chi tiêu không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật, cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết, cấp bách, chỉ ưu tiên cho con người như nguồn làm lương; phụ cấp cán bộ công chức; chi chế độ chính sách người có công, người nghèo, chi an sinh xã hội.

**2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:**

***a) Văn hóa – Thông tin:*** Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của thị trấn, huyện, tỉnh; Tiếp tục kiểm tra công tác triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022.

Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và thông tin. Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở. Triển khai thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 theo hướng dẫn của huyện. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Đề xuất huyện bố trí kinh phí để sửa chữa hệ thống loa truyền thanh phục vụ công tác thông tin tuyên truyền.

**b) Giáo dục và Đào tạo:** Tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới, nội dung, chương trình và phương pháp dạy học tại các trường theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của ngành. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng dạy – học. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia. Hướng dẫn học sinh là đoàn thanh niên về địa phương, tham gia đầy đủ phong trào, nội dung trong kế hoạch hoạt động hè năm 2022. Triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023, đảm bảo theo tiêu chí đề ra; Chuẩn bị cơ sở vật chất và các hoạt động để đón học sinh bước vào năm học mới. Phát động, tổ chức các phong trào chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

**c) Lao động – Thương binh và Xã hội:** Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công; xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn; tiếp tục phát huy phong trào mỗi đảng viên gắn với địa chỉ của từng hộ nghèo cụ thể, đề cùng đồng hành, chung tay thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn giúp đỡ hộ nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững thị trấn Tân Khai năm 2022; Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn xã hội, xâm hại, bạo lực trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em. Tập trung thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2022 của huyện đề ra.

**d) Y tế:** Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Triển khai, tổ chức công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, theo đúng kế hoạch và tiến độ. Tiếp tục rà soát các kế hoạch, phương án phòng chống dịch đáp ứng kịp thời các diễn biến và tình huống dịch bệnh...Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; quản lý chặt chẽ hành nghề y dược tư nhân, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số - KHHGĐ, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

**e) Dân tộc - Tôn giáo:** Có cơ chế hỗ trợ đối ứng kịp thời từ nguồn vốn ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn vốn khác để việc triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số bảo, hiệu quả. Triển khai thực hiện các chính sách cho già làng, người có uy tín và chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tạo điều kiện và giúp đỡ tổ chức tôn giáo, chức sắc, nhà tu hành và những người có tín ngưỡng tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động, gây

rối không để ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, xã hội, đoàn kết dân tộc, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của công dân.

### **3. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính:**

**a. Quốc phòng:** Tiếp tục phối hợp làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện mới, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ lệnh, Mệnh lệnh, Kế hoạch về công tác SSCĐ tháng của các cấp; thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan đơn vị, phương án PCCN, PC thiên tai theo quy định; Duy trì nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn trong các hoạt động của LLVT thị trấn, trọng tâm là bảo đảm an toàn cao điểm 19/5; rà soát, phúc sửa sắp xếp lực lượng dự bị động viên DQTV đúng, đủ theo luật định. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch đạt chất lượng; tổ chức luyện tập tham gia hội thao, hội thi đạt kết quả cao. Tổ chức phúc tra, rà soát nắm nguồn công dân trong độ tuổi SSNN năm 2023 theo kế hoạch.

**b. An ninh:** Tập trung thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an ninh trong dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh mạng; nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; có giải pháp làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, ma túy. Phấn đấu số vụ việc được phát hiện nhiều hơn năm trước. Đặc biệt chú trọng trong công tác điều tra xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan dịch bệnh Covid-19, góp phần thúc đẩy thành công đẩy lùi đại dịch phục vụ công tác phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm giảm 3-5% TNTG trên cả 3 tiêu chí. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; duy trì và phát huy hiệu quả vai trò, hoạt động của lực lượng nòng cốt làm công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, nhất là Bảo vệ dân phố, Tổ ANND...

### **c. Công tác nội chính:**

- **Công tác quản lý cán bộ, thi đua khen thưởng:** Tiếp tục rà soát chỉ tiêu biên chế, quy trình điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi công chức theo phân cấp và theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh thực hiện kỷ luật hành chính, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tinh giản biên chế, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Thực hiện chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính trên phần mềm đánh giá chỉ số CCHC của tỉnh. Quan tâm thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

- **Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo:** Bố trí thời gian tiếp công dân, giải quyết các đơn kiến nghị, phản ánh của công dân đúng hạn, không để tồn đọng. Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- **Công tác tư pháp:** Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn về đăng ký, quản lý hộ tịch, tham mưu tốt cho lãnh đạo UBND thị trấn trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND thị trấn Tân Khai./.

**Nơi nhận:**

- TT.ĐU, HĐND thị trấn;
- CT, PCT. UBND thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn;
- Lưu: VP.

**CHỦ TỊCH**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT HĐND  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

*(Kèm theo Báo cáo số ...../BC-UBND, ngày ....tháng ..... năm 2022)*

<b>SỐ TT</b>	<b>Chỉ tiêu chủ yếu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Chỉ tiêu Nghị Quyết năm 2022</b>	<b>Thực hiện 6 tháng</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>I. Các chỉ tiêu về kinh tế</b>					
1	Tổng thu ngân sách: - Thu trên địa bàn	Tỷ đồng	6,373	2,568	40,3%
	Tổng chi ngân sách	Tỷ đồng	6,373	4,170	65,42%
2	Thực hiện đường BTXM	Km	3,12	0	Do chưa bố trí vốn
3	Phối hợp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt	đạt yêu cầu		đạt yêu cầu	
4	Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia	%	100	100	Đạt
5	Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh	%	100	100	Đạt
6	Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình công cộng về hành chính, văn hóa – xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị	Công trình		1	Sửa chữa nhà bia tường niệm liệt sỹ thị trấn
7	Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng; phát huy vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị		Thực hiện tốt	Thực hiện tốt	Thực hiện tốt
<b>II. Các chỉ tiêu xã hội, môi trường</b>					
8	Mức độ hài lòng của người dân	%	90	90	
9	Tỷ lệ hòa giải thành ở các khu phố	%	60	60	
10	Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều	hộ	05	0	Chưa xét, đánh giá

11	Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm	lần	3-5	2	66,7%
12	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ	%	95	100	
13	Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi	%	1,6	1,6	
14	Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia	trường	3/5	Duy trì	
15	Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa	%	98		Chưa xét, đánh giá
16	Tỷ lệ Khu dân cư văn hóa	%	100		Chưa xét, đánh giá
<b>III. Các chỉ tiêu về Quốc phòng, An ninh</b>					
17	Quốc phòng an ninh		ổn định	ổn định	Đạt
18	giảm tỷ lệ tội phạm hình sự, vi phạm hành chính, tai nạn giao thông	%	3-5	giảm	Đạt
19	Tỷ lệ giao quân	%	100	100	Đạt
20	Củng cố, xây dựng lực lượng kịp thời. Tổ chức diễn tập đảm bảo kế hoạch trên giao			Đã tiến hành củng cố lực lượng kịp thời. đang tiến hành tổ chức diễn tập theo kế hoạch trên giao	